
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                              
 
 
 
 
                                                    
 
 
 
 
                         

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       สวัสดีค่ะ ต้อนรับสัปดาห์วันวาเลนไทน์ก่อนค่ะ                               
สพร.ขอส่งความรักให้กับทุกๆคนใน รพ.ค่ายสุรนารี                   
อย่างมากมายค่ะ   
       ในวันศกุร์ท่ีผ่านมา รพ.ค่ายสุรนารี  ได้รับเกียรติ 
ในการจัดประชุม นขต.พบ. ซึ่งเป็นโอกาสดีท่ีทาง  เราได้ใช้โอกาสนี้  
 

สพร.ชวนคุย... สพร.ชวนคุย... 
ฉบับที่ 18  สัปดาห์ที่  14  - 17 ก.พ.54 

โทร 23643 , 23632 ,23503 ช่อ 

เติ้ล สพร.สพร.  
IIMM....RRMM....HHRR....CCEEOO……..  

พ.ต.หญิง นภาเพ็ญ  โทร 23503  พ.ต.หญิง ช่อทิพย์  โทร 23632  ร.ท.หญิง พรหมหทัย  โทร 23632 
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ความรู้คู่คนคุณภาพ 

บอกเล่าเก้าสิบ 

    โอวาทท่ีท่านเน้นย้้าแก่พวกเรา คือ “ขอให้ก้าลังพลมีความกล้าหาญ อดทน เสียสละ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี  ต่อสถาบัน 
และต่อองค์กร  รพ.ค่ายสุรนารีเป็นพี่ใหญ่ ต้องท้าตนเป็นท่ีพึ่งให้กับ รพ.ในเครือข่าย”  

ฉบับนี้เล่าเรื่องเบาๆ แต่มีสาระเข้มข้นเกี่ยวกับเรื่องคนในองค์กร เราคงเคยได้ยินค้าว่า 
 “ความพึงพอใจของบุคลากร”                    “ความผูกพันของบุคลากร”  

 

     • คณะท้างาน PMQA หมวด 4 น้าโดย ประธาน คุณหมอพงษ์จรัสฯ และ เลขา
ฯ คนขยัน พ.ต.หญิง ศิริวิไลฯ ชวนทีมกันตอบแบบประเมินตนเองกันอย่างเร่งด่วน
ในวันศุกร์ที่ 11 ก.พ. 54 (ถึงขั้นต้องยืนตอบกันเลย) ทั้งในรอบก่อนเที่ยงที่เจ้ากรม
แพทย์จะเข้าตรวจเยี่ยม  มาต่อกันในรอบเย็นหลังจากคณะเจ้ากรมฯ ท่านเดินทาง
กลับ ….สู้สุดๆเลยค่ะ 
 

สัปดาห์นี้มีเรื่องด่วนๆจี๋ๆ เลยนะคะ คงพอทราบกันอยู่ส้าหรับ หน.หน่วยงาน และทีมงานพัฒนาคุณภาพต่างๆ   ก็ไม่
อยากเอ่ยให้กระทบกระเทือนใจ แต่ก็ต้องขอเอ่ยตามงาน Service Profile และ SA 2011  จากทุกหน่วยทุกทีมที่เกี่ยวข้องค่ะ 
ทาง สพร.ก็ติดตามหลายช่องทางแล้วค่ะ ทั้งโทรติดตามเฉพาะหน่วย เฉพาะทีม เอ่ยตามเป็นระยะใน สพร. ชวนคุย บอก
กล่าวในการประชุมทุกเวทีที่มีโอกาสเข้าร่วม  และล่าสุดเลยต้องขออนุญาตติดตามเป็นทางการ เป็นลายลักษณ์อักษร อยาก
ให้ก้าลังใจและคิดอย่างนี้ค่ะว่า  เรามีการบ้านส่งให้คุณครูรอตรวจไว้ก่อนแม้ข้อมูลจะไม่ครบถ้วนซะทีเดียว หรือการเลือกใช้
ค้าอธิบายต่างๆ อาจจะไม่เนี้ยบถูกใจทุกคนในทีม แต่คุณครู สรพ.เห็นเด็กส่งงานแล้วอย่างไรก็คงเอ็นดูจัดคิวมาตรวจมาเยี่ยม
การบ้านที่เราท้าให้  และช่วยปรับ ช่วยแนะน้าให้เราอีกครั้งค่ะ  ขอความกรุณาเร่งมือกันด่วนๆเลยนะค่ะ  
 

จัดท าโดย  ทีมงาน สพร.รพ.ค่ายสุรนาร ีจัดท าโดย  ทีมงาน สพร.รพ.ค่ายสุรนาร ี

แต่ชื่นใจมากเลยค่ะ พอการติดตามเป็นลาย
ลักษณ์อักษรออกไป ทันทีทันใดมีเสียงกร๊ิงกร๊างว่า
จะรีบส่งให้ในวันจันทร์กันแน่นอน  ขอบคุณอีกคร้ัง
นะคะ...... 
 

  

สรุปผลงานCQIรพ.ค่ายสุรนารี 
                      ป ี2553 

 อยากได้ SA 2011 และ 

Service  

Profile มั๊ก มาก  เลยค่ะ 

เผยแพร่ผลงานดีๆ  ได้แก่  “สรุปผลงาน CQI  ปี 53” และ “เรื่องเล่าดีๆปี 53” ของ ชาว รพ.ค่ายสุรนารี ในรูป แบบแผ่น 
CD ให้กับ รพ.ทบ. ได้น้าไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเป็นโอกาสท่ีเจ้ากรมแพทย์ทหารบก  พลโทสหชาติ  พิพิธกุล 
ได้ตรวจเยี่ยม รพ.ค่ายสุรนารี  เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ  ซึ่งปัญหาท่ีทาง รพ.ค่ายสุรนารี ได้น้าเรียนไป  ทางคณะ
เจ้ากรมแพทย์ทหารบกจะน้าไปหาแนวทางช่วยเหลือสนับสนุนต่อไป  และท่านยังได้ให้โอวาทแก่ก้าลังพล ชาว                         
รพ.ค่ายสุรนารี   แม้แดดจะร้อน พวกเราก็มีความพร้อมเพรียงกันเป็นอย่างดี  
 

     ส้าหรับการติดตามงานโดยหนังสือติดตามมีการติดตามผิดคนต้องขออภัย พ.ท.หญิงสุมิตราฯ มา ณ ที่นี้อีกครั้ง จริงๆแล้ว
ท่านเป็นประธาน QA กองการพยาบาล  แต่มาช่วยดูเรื่อง การทบทวนเวชระเบียน ในส่วนของผู้ป่วยในให้ เพราะเนื่องจาก
ประธาน รองประธาน เลขากรรมการเวชระเบียน ติดเรียนนอกหน่วย แต่งานนี้ คงต้องฝากกรรมการเวชระเบียนช่วยทบทวน
การประเมินดูอีกครั้งนะคะ 

“ไม่ไปไหนจ้า” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

3 2 

                   คิดว่าเหมอืนหรือแตกตา่งกันคะ หรือมีผลประโยชน์อะไรท่ีทับซอ้นกนัแบบพื้นท่ี 4.6 ตาราง
กิโลเมตร  ท่ีเขาพระวิหารบ้างมั้ยคะ  
                 จริงๆแล้ว เรื่อง ของความพึงพอใจของบุคลากร กับเรื่องของความผูกพันของบุคลากร ต่อ
องค์กรนั้นเป็นคนละเร่ืองกัน แต่มีบางปัจจัยท่ีทับซ้อนกันได้ค่ะ 
      .....ความพึงพอใจของบุคลากร จะเป็นเรื่องของความคิดและความรู้สึกของบุคลากรต่อเรื่องราวต่างๆ                   
ขององค์กรว่าเขารู้สึกพอใจหรือไม่ อย่างไร  
     ....แต่ความผูกพันของบุคลากรนั้น จะลึกกว่าความพึงพอใจมากมาย เพราะเป็นเรื่องของความรู้สึกที่อยากจะ
ทุ่มเท อยากจะรับผิดชอบ และอยากจะสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กร 
     บุคลากรอาจจะรู้สึกพึงพอใจกับ นโยบายต่างๆ ขององค์กร แต่อาจจะไม่รู้สึกผูกพันเลยก็ได ้ดังนั้นการส้ารวจเพียงความพึง
พอใจของบุคลากรนั้น อาจจะไม่เพียงพอที่จะทราบถึงความรู้สึกผูกพันของบุคลากรได ้  
    ม ีงานวิจัยของ Harter, Schmidt & Hayes ซึ่งวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ซึ่งผลออกมาว่า
บุคลากรที่รู้สึกผูกพันกับองค์กรจะมีลักษณะประมาณข้อรายการตามตารางด้านล่างนี ้อ่านแล้วลองตอบค้าถามในใจซิคะ ว่าเรา
ใช่หรือไม่ใช่  
 
 

ทีมคุณภาพท าอะไรกัน 

ล าดับ ลักษณะบุคลากร ใช่เรา ไม่ใช่เรา 
1 อยูท้่างานกับองค์กรด้วยความทุ่มเท และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ

องค์กร 
 
 

  

2 มีผลงานดีอย่างสม่้าเสมอ และมีแรงจูงใจในการท้างานอย่าง
มากมาย 
 
 

  

3 มีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร ต่อลูกค้าขององค์กร                           
และพยายามสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า                           
อย่างเกินความคาดหวังเสมอ 
 

  

4 จะเป็นคนสร้างบรรยากาศในการท้างานท่ีดี และสร้างพลังให้กับ
เพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ 
 
 

  

5 ท้าตัวเป็นตัวแทนขององค์กรท่ีมักจะพูดถึงสิ่งท่ีดีๆ ขององค์กร
ให้กับบุคคลภายนอกได้รับรู้ 
 
 

  

 

        ถงึตรงนี้ไดค้า้ตอบในใจแล้วนะคะ  แตค่วามผูกพันจะส้าคัญอะไรมากมายกับองค์กรละคะ  เขามีการศกึษาวิจัย
มาแล้วค่ะว่า ปัจจัยท่ีน้าองค์กรไปสู่ความส้าเร็จนั้นก็คือ 

1) ความเป็นผู้น้า 
2) วัฒนธรรมองค์กร 
3) การจูงใจ/รักษาบุคลากรในองค์กร ให้มีความผูกพันต่อองค์กร 
 
ฉบับนี้รู้จักความผูกพันกันเท่านี้ก่อนนะคะ  ฉบับหน้าถ้าไม่มีอะไรเร่งด่วน จะขอเล่าต่อว่าแล้วองค์กร จะเสริมสร้าง

ความผูกพันของคนต่อองค์กร เพื่อการธ้ารงรักษาคนไว้ได้อย่างไร? ? ? ? ? 
 

• คณะกรรมการบริหาร ...ได้หารือเรื่องวิธีการเก็บแบบประเมินความพึง
พอใจจากผู้ใช้บริการ  ท้ังในผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก  จะปรับวิธีเพื่อป้องกันการ
เบี่ยงเบนในการตอบแบบสอบถาม  โดยจะจัดทีมจากส่วนกลาง ไปด้าเนินการ  
และจะให้มีการเปรียบเทียบให้เห็นแต่ละหน่วยงาน  
     • คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล  น้าทีมโดย ประธาน พ.อ.หญิง อัจฉรา  อุไรเลิศ  หารือร่วมกันทบทวนตอบ
ประเมินตนเอง SA 2011 และร่วมพิจารณาการให้ Score มีปรับแก้ไขเยอะพอสมควร แต่อย่างไรทางทีมก็ตอบกันไป
เรียบร้อยแล้วค่ะ 

     • การประชุม Weekly Report สัปดาห์นี้พูดคุยหารือทบทวนความพร้อมในการเตรียมการ
ต้อนรับ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก กันเป็นประเด็นส้าคัญ  แต่ท่ีพิเศษสุดคือได้ต้อนรับ                         
พ.ต.หญิง ศุภาพิชญ์  กลีบบัว หน้าตาสดใส ยังรับยาเคมีบ้าบัดแบบรับประทานอยู่ค่ะ แต่กลับมา
เป็นก้าลังส้าคัญในการท้างานของแผนกประชาสัมพันธ์อีกคร้ัง  อย่างไรก็อย่าโหมงาน ดูแลสุขภาพ
ด้วยนะคะ  
 

• การประชุมสหสาขาวิชาชีพ มีการพูดคุยร่วมกันในการ
ดูแลผู้ป่วย ท่ีล้วนแล้วปรารถนาดีต่อผู้ป่วยด้วยกันทุกฝ่าย  แต่
บางครั้งการใช้ค้าพูดของบุคลากรทุกวิชาชีพ  ก็ควรมีความถ้อยที
ถ้อยอาศัย  ไม่ควรใช้อารมณ์เพราะเกิดผลกระทบกันค่อนข้างสูง  
เกิดอะไรล่ะคะ...ไม่บาดเจ็บทางกาย  แต่บาดเจ็บทางอารมณ์  อันนี้
ซิค่ะส้าคัญ รักษาก็ยาก 
 

% 

70% 

90% 

50% 

หน่วย 
OPD A OPD B OPD C 


